

## Chương 3

# Đức Chúa Trời Lựa Chọn Những Người Bình Thường

*“Ta là CHÚA, Ta đã gọi người trong sự công chính. Ta sẽ nắm tay người, gìn giữ người. Ta sẽ lập người làm giao ước của dân, làm ánh sáng cho các nước. Để mở mắt cho những kẻ mù; đem tù nhân ra khỏi ngục tối; đem những kẻ ngồi nơi tối tăm ra khỏi nhà tù.” Ê-sai 42:6-7*

*“Trong những ngày đó, Đức Giê-su đi lên núi để cầu nguyện. Một hôm Ngài thức suốt đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ đến, chọn mười hai người và lập họ làm sứ đồ. Si-môn, Ngài đặt tên là Phê-rô; An-rê, em Si-môn; Gia-cơ; Giăng; Phi-líp; Ba-thê-lê-mi; Ma-thi-ơ; Tô-ma; Gia-cơ, con A-phê; Si-môn, được gọi là Xê-lốt; Giu-đa, con Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản bội sau này.” Lu-ca 6:12-16*

### CHÚA GIÊ-XU ĐÃ THỰC SỰ CHỌN NHỮNG AI?

Khi đọc đoạn Kinh Thánh này, có một ý tưởng đặc biệt mà tôi muốn bạn nghĩ đến. Ai đủ tốt và có tư cách để thực hiện công việc rao giảng Phúc Âm và xây dựng vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời đã chọn ai để rao giảng Phúc Âm và chữa lành người bệnh? Đức Chúa Trời đã chọn ai để làm công việc vô cùng quan trọng – rao giảng “tin lành” về sự cứu rỗi cho cả thế giới? Chúa Giê-xu đã thực sự chọn những ai?

Đây là những câu hỏi rất quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ vì có điều gì đó bị che khuất ở đây. Điều đó thực sự rất quan trọng cho bạn và tôi hôm nay khi chúng ta muốn phục vụ Chúa.

Tôi sẽ hỏi bạn sáu câu hỏi mà tôi muốn bạn suy nghĩ và trả lời cho chính mình.

Xem xét sáu câu hỏi sau đây. Có phải Chúa Giê-xu đã chọn:

1. Các siêu sao ở Y-sơ-ra-ên?
2. Các học giả và những người được giáo dục tốt nhất?
3. Các sinh viên hàng đầu trong các trường đại học?
4. Những người có tài ăn nói và giao tiếp?
5. Những người thánh khiết và hoàn toàn vô tội?
6. Các chuyên gia tôn giáo, những người thông thạo Kinh Thánh?

Nếu câu trả lời của bạn là “KHÔNG” cho cả sáu câu hỏi trên, thì bạn đã đúng và bạn đã vượt qua bài kiểm tra nhỏ này. Chúa Giê-xu đã không chọn những loại người trên. Chúa Giê-xu không chọn những siêu sao, các sinh viên hàng đầu, các chuyên gia tôn giáo hoặc những người nghĩ rằng họ đã đạt đến sự trọn vẹn. KHÔNG.

Vậy thì Chúa Giê-xu đã chọn những ai? Xem xét kỹ hơn mỗi môn đồ và bạn sẽ khám phá ra rằng mười hai môn đồ mà Chúa Giê-xu chọn đều có những lỗi lầm, sai phạm, và một số thậm chí còn thể hiện tính xấu của họ và tự cho mình là trung tâm của mọi sự.

### **PHI-E-RO – MÔN ĐỒ PHẢN BỘI**

Phi-e-ơ là một môn đồ đầy nhiệt huyết. Ông là môn đồ duy nhất dám đi trên mặt nước. Ông đứng trên Núi Hóa Hình và theo sát Chúa Giê-xu Christ trong phiên tòa của Ngài. Có phải Phi-e-ơ là môn đồ trọn vẹn không có lỗi lầm gì chẳng? Không. Phi-e-ơ là môn đồ đã phản bội và chối Chúa ba lần trước khi Ngài bị đóng đinh:

*“Họ nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau và Phi-e-ơ cũng ngồi giữa họ. Một đầy tớ gái thấy Phi-e-ơ ngồi gần đống lửa thì nhìn ông chăm chăm và nói: “Ông này cũng ở với người ấy.” Nhưng Phi-e-ơ liền chối và nói: “Này chị kia, tôi không biết ông ấy đâu!” Một lúc sau, có người khác thấy Phi-e-ơ và nói: “Ông cũng thuộc về bọn đó!” Phi-e-ơ đáp: “Này anh, không phải đâu!” Khoảng một giờ sau, có kẻ khác quả quyết rằng: “Chắc chắn ông này cũng ở với Giê-xu, vì ông ta cũng là người Ga-li-lê.” Nhưng Phi-e-ơ nói: “Này anh, tôi*

*không biết anh nói gì!” Ngay lúc Phi-e-rơ còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán: “Hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đặng cay.”* Lu-ca 22:55-62

## THÔ-MA – MÔN ĐỒ NGHI NGỜ

Thô-ma được gọi là môn đồ “nghi ngờ.” Nhiều lần, khi Chúa Giê-xu muốn làm phép lạ, Thô-ma nghi ngờ và không tin Chúa Giê-xu có thể làm bất cứ phép lạ lớn lao gì. Thô-ma thật là một môn đồ “vĩ đại”!

Bạn có thể tưởng tượng được rằng Chúa Giê-xu phải đối mặt với sự vô tín của Thô-ma mỗi ngày? Thô-ma đã ở bên cạnh Chúa Giê-xu trong ba năm, và Thô-ma không phải là người cổ vũ cho Chúa Giê-xu, ngược lại, ông đã không tin và có thái độ tiêu cực. Một ví dụ minh họa cho điều này là khi Chúa Giê-xu muốn gọi La-xa-rơ sống từ cõi chết. Hãy để ý cách phản ứng của Thô-ma, khi Chúa Giê-xu muốn làm “phép lạ” trong ngày đó.

*“Sau khi nói điều này, Đức Chúa Giê-xu lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta đang ngủ; nhưng Ta đi đánh thức anh ấy.” Các môn đồ thưa: “Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ, chắc sẽ khỏi bệnh.” Đức Chúa Giê-xu nói về sự chết của La-xa-rơ, nhưng các môn đồ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ bình thường. Vì thế, Đức Chúa Giê-xu nói cách rõ ràng với họ: “La-xa-rơ đã chết rồi. Nhưng vì các con, Ta mình bời không có Ta tại đó, để các con tin. Bây giờ chúng ta hãy đi đến với anh ấy.” Do đó, Thô-ma gọi là Đi-đim Đi-đim có nghĩa là sinh đôi nói với các môn đồ khác rằng: “Chúng ta hãy đi đến đó cùng chết với Ngài.”* Giăng 11:11-16

## GIA-CƠ VÀ GIĂNG – HAI MÔN ĐỒ BẠO LỰC

Gia-cơ và Giăng là hai trong số các môn đồ gần gũi nhất với Chúa Giê-xu. Họ là hai trong số những người bạn thân nhất với Chúa Giê-xu, họ luôn luôn ở cùng với nhau. Có phải họ là những môn đồ trọn vẹn? Họ được gọi là “con trai của sấm sét.” Họ thường trở nên bạo lực, hay gây gỗ và giết người. Họ thậm chí còn muốn giết cả một ngôi làng:

*“Gần đến ngày Đức Chúa Giê-xu được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Giê-ru-sa-lem. Ngài sai các sứ giả đi trước mình. Họ đi vào một làng của người Sa-ma-ri để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Nhưng người Sa-ma-ri không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi về hướng thành Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy, thưa: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chẳng?” Nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại quở trách họ và nói: “Các con không biết linh nào xui giục mình.” Lu-ca 9:51-55*

### **GIU-ĐA ÍCH-CA-RI-ÔT – MÔN ĐỒ THAM LAM**

Tất cả chúng ta đều biết rằng Giu-đa Ích-ca-ri-ôt là môn đồ phản bội Chúa Giê-xu Christ với ba mươi miếng bạc. Giu-đa là một người tham lam, mê đắm tiền bạc và sự giàu có. Ông không chỉ phản bội Chúa Giê-xu với ba mươi miếng bạc, nhưng Giu-đa còn thường lấy trộm tiền, thậm chí từ quỹ dự trữ của Chúa Giê-xu!

*“Nhưng một trong các môn đồ của Đức Chúa Giê-xu là Giu-đa Ích-ca-ri-ôt, kể sau này phản Ngài, nói rằng: “Sao không bán dầu thơm này lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?” Anh ta nói vậy, không phải vì quan tâm đến người nghèo, nhưng vì vốn là một tên trộm cắp, lại giữ túi tiền, nên anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó. Đức Chúa Giê-xu bảo: “Hãy để cô ấy yên, vì cô ấy đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn cất Ta. Các con luôn có người nghèo ở với mình, nhưng các con không có Ta mãi đâu.” Giăng 12:4-8*

Bạn có thể tưởng tượng rằng Giu-đa đã ăn cắp tiền của Chúa Giê-xu? Thật là một tội khủng khiếp! Giu-đa là người chịu trách nhiệm về tài chính cho Chúa Giê-xu và các môn đồ, và ông thường bỏ tiền vào túi riêng cho mình. Tôi tự hỏi ông đã làm những gì với số tiền đó. Lòng tham tiền là cội rễ của mọi điều ác, và trong trường hợp của Giu-đa, chính lòng tham đó cuối cùng đã phá hủy cuộc đời của ông.

*“Khi Giu-đa, kẻ phản Ngài, thấy Ngài bị kết án, thì hối hận, đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. Nó nói: “Tôi đã phạm tội vì nộ huyết vô tội!” Nhưng họ đáp: “Việc ấy thì có liên can gì đến chúng ta? Đó là việc của anh.” Giu-đa ném bạc vào đền thờ, rồi trở ra, đi thắt cổ.” Ma-thi-ơ 27:3-5*

Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, tất cả các môn đồ đã rời bỏ Ngài. Không chỉ Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Tho-ma và Giu-đa, nhưng tất cả các môn đồ đều bỏ đi. Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá, mà không có một môn đồ nào đứng đó cùng với Ngài. Chúa Giê-xu bị bỏ lại một mình. Tất cả các môn đồ đã phản bội Ngài trong lòng và trong hành động của họ.

### **TẠI SAO CHÚA GIÊ-XU CHỌN HỌ?**

Câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời là tại sao Chúa Giê-xu đã chọn họ?

Hãy nghe câu trả lời, bởi vì đây là một chìa khóa để biết cách mà Đức Chúa Trời chọn bạn? Chúa Giê-xu đã chọn họ không phải vì những gì họ đã làm, nhưng vì những gì Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ!

Chúa Giê-xu đã chọn họ bởi vì Ngài thấy được tấm lòng luôn sẵn sàng của họ. Ngài nhìn thấy tiềm năng trong họ để làm những điều lớn lao cho Đức Chúa Trời! Chúa Giê-xu đã không chọn họ vì họ không có tội lỗi hoặc vì họ là những con người hoàn hảo, Chúa Giê-xu đã chọn họ bởi vì Ngài đã nhìn thấy sâu thẳm trong tận đáy lòng của họ.

Chúa Giê-xu đã tin tưởng rất nhiều ở các môn đồ, rằng một ngày nào đó họ sẽ trở thành những con người vĩ đại của đức tin, những con người này sẽ xông vào cửa địa ngục để rao giảng Phúc Âm với dấu kì phép lạ cập theo.

Sau ba năm với những chuỗi ngày đầy gian khó, Chúa Giê-xu đã để lại cho họ cũng như ban cho họ một Đại Mạng Lệnh. Sau đó, Chúa Giê-xu nói với họ những lời hứa của Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh rằng sẽ ban quyền năng cho họ và trang bị cho họ sức mạnh như chính Ngài đã có.

Vào ngày lễ Ngũ Tuần, quyền năng và lửa của Đức Thánh Linh đã biến đổi tất cả các môn đồ, họ đã trở thành những người chinh phục linh hồn cho Chúa và thi hành chức vụ rao giảng Phúc Âm. Tất cả những yếu kém và thất bại của họ đã được tha thứ và lãng quên. Đức Thánh Linh đã thánh hóa họ và trao quyền năng cho họ để làm những việc mà Chúa Giê-xu đã làm, thậm chí là những việc lớn hơn nữa.

Chúa Giê-xu đã gọi “những con người bình thường” để trở thành môn đồ của Ngài và bây giờ đã đến lúc để họ làm công việc mà Ngài đã làm, và những công việc lớn hơn: *“Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.”* <sup>Giăng 14:12</sup>

Phi-e-rơ đã trở thành nhà truyền giáo vĩ đại, người đã đứng lên rao giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần và ba ngàn linh hồn đã nhận được sự cứu rỗi! Phi-e-rơ đã trở thành một trụ cột cho hội thánh đầu tiên và có nhiều phép lạ lớn lao trong chức vụ của ông khi ông mạnh dạn rao giảng Phúc Âm của Đấng Christ.

Thô-ma, kẻ nghi ngờ, đã trở thành một nhà truyền giáo lớn cho Ấn Độ và rao giảng Phúc Âm cho hàng ngàn người cùng với các dấu kì phép lạ.

Tất cả các môn đồ đã trở thành “NHỮNG ĐẠI SỨ CỦA Đấng CHRIST” thi hành chức vụ với quyền năng, sự xúc dầu và thẩm quyền như Chúa Giê-xu đã có. Chúa Giê-xu đã chọn những người đánh cá, thu thuế tâm thường và lập họ lên làm đại sứ của Đức Chúa Trời của vương quốc thiên đàng.

### **NGÀY HÔM NAY ĐỨC CHÚA TRỜI CHỌN BẠN!**

Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đang nói gì với bạn khi bạn đọc cuốn sách này? Ngài đang nói những gì mà Chúa Giê-xu đã nói khi Ngài kêu gọi các môn đồ đầu tiên của Ngài: *“Đức Chúa Giê-xu phán với họ: ‘Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.’”* <sup>Mác 1:17</sup>

Chúa Giê-xu đang nói với bạn ngày hôm nay. Ngài đang kêu gọi bạn. Chúa Giê-xu không nhìn vào những tội lỗi của bạn, những sai lầm, thất bại hoặc sự chán nản trong cuộc đời bạn. Chúa Giê-xu yêu thương bạn và Ngài chữa lành mọi vết thương của bạn, tất cả những đau khổ trong bạn, và bạn được phục hồi hoàn toàn trong tâm linh, tâm hồn và thân thể!

Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu đang nói với bạn: *“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được an nghỉ.”*

*Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta, thì linh hồn các người sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu, và gánh Ta nhẹ nhàng.”* Ma-thi-ơ 11:28-30

Ngày hôm nay Đức Chúa Trời chọn bạn! Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đang nhìn vào tấm lòng của bạn và Ngài nói: “Ta chọn con!” Chúa Giê-xu muốn bạn và cần bạn. Hãy để lại đằng sau quá khứ của bạn và hướng về kế hoạch, sứ mạng và cuộc phiêu lưu đang ở phía trước. Hãy như Phao-lô, ông bỏ lại quá khứ của mình và nhìn về phía trước.

*“Nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, nghe đến Tin Lành những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi, để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu.”* Phi-líp 3:14

Đức Chúa Trời không nhìn vào những sai lầm, yếu kém hay thất bại trong quá khứ của bạn. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đang nhìn vào tấm lòng của bạn! Hãy thưa vâng với sự kêu gọi của Ngài! Chúa Giê-xu đang chọn bạn hôm nay.

## **CHÚA GIÊ-XU KHIẾN BẠN TỪ ZERO TRỞ THÀNH HERO [TỪ KẺ VÔ DANH TIỂU TỐT TRỞ THÀNH ANH HÙNG]!**

Có thể bạn cảm thấy mình như một con số không. Trong thực tế, tất cả chúng ta chỉ là những con số không nếu không có Chúa Giê-xu! Nhưng bên cạnh Chúa Giê-xu chúng ta là số 10! Chúa Giê-xu là số một, là Chúa các chúa và Vua của muôn vua, và ở bên Ngài bạn là một số 10! Cùng với Chúa Giê-xu, bạn là người đứng đầu chứ không phải đứng cuối. Cùng với Chúa Giê-xu, bạn là người chiến thắng chứ không phải là kẻ thua cuộc! Cùng với Chúa Giê-xu, bạn có thể làm được mọi sự! Chúa Giê-xu sẽ đưa bạn từ một kẻ vô danh tiểu tốt [con số không] trở thành một anh hùng! HA-LÊ-LU-GIA!

## **CHÚA GIÊ-XU ĐÃ GỌI TÔI VÀ THAY ĐỔI TÔI!**

Chúa Giê-xu kêu gọi tôi khi tôi được hai mươi tuổi và trong tôi đầy những yếu kém, thất bại, sai lầm, nhút nhát và những hành động tội lỗi. Gia đình tôi không có ai là mục sư. Cha mẹ tôi đều lớn lên trong

những gia đình nông dân nghèo. Họ chăm sóc gia súc, canh tác lúa mì và các cánh đồng khoai tây. Tôi không biết bất kỳ mục sư hay nhà truyền giáo nào có thể giúp tôi cả. Tôi không có sự liên lạc nào được với những người muốn giúp đỡ tôi.

Về phương diện tự nhiên thì tình trạng của tôi là vô vọng, NHƯNG TẠ ƠN CHÚA, NGÀI NÓI VỚI TÔI: *“Loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.”* Ma-thi-ơ 19:26

Chúa Giê-xu gọi tôi, đặt khái tượng rao giảng Phúc Âm của Ngài vào lòng tôi và Ngài làm cho tôi đầy dẫy với Thánh Linh của Ngài. Ngài gửi tôi vào trường Kinh Thánh Kingston Temple ở London và sau đó thực hiện sứ mạng cùng với nhà truyền giáo Reinhard Bonnke. Từng bước một, Đức Chúa Trời thay đổi cuộc đời tôi và đặt để một khái tượng lớn trong lòng tôi.

Đức Chúa Trời đã thay đổi bức tranh cuộc đời và tương lai của tôi. Tôi bắt đầu nhận thấy mình là đại sứ của Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu nhận thấy mình là nhà truyền giáo với một sự kêu gọi đến các quốc gia khác. Tôi bắt đầu rao giảng và đi từ quốc gia này đến quốc gia khác, ngợi khen Chúa, Phúc Âm được giảng ra! Chúa Giê-xu đã làm những phép lạ tuyệt vời thông qua một con người tầm thường như tôi.

Cùng với Chúa Giê-xu, bạn là một anh hùng và là một nhà vô địch. Cùng với Chúa Giê-xu, bạn có thể làm được mọi sự, bạn có thể rao giảng, dạy dỗ và chữa lành! Bạn có thể làm tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm và thậm chí là cả những việc lớn hơn nữa!

Với Đức Chúa Trời mọi sự đều có thể và nếu bạn kêu cầu Ngài với cả tấm lòng của bạn để Ngài sử dụng bạn và sai bạn ra đi, Ngài sẽ làm điều đó! Đức Chúa Trời không hề thay đổi và Ngài không vị nể ai đâu. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đang tìm kiếm là sự sẵn lòng của bạn. Hãy mở lòng ra với Ngài, đầu phục Ngài trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn ngay hôm nay. Khi bạn làm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đưa bạn vào cuộc hành trình của cuộc đời của bạn, và Ngài sẽ khiến bạn trở thành một “tay đánh lưới người.”



## LỜI KÊU GỌI CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO SCOTLAND ALEXANDER DUFF

Tiến sĩ Alexander Duff, cựu giáo sĩ vĩ đại tại Ấn Độ, ông trở về Scotland để chuẩn bị qua đời, và khi đứng trước toàn thể hội thánh, ông đã kêu gọi những thợ gặt cho mùa gặt, nhưng không ai hưởng ứng lời kêu gọi đó.

Trong lúc đang kêu gọi, ông bị ngất xỉu và được đưa xuống khỏi bục giảng. Khi bác sĩ đang cúi xuống kiểm tra nhịp tim của ông, ông mở mắt ra. “Tôi đang ở đâu?” Ông ấy khóc. “Tôi đang ở đâu?”

“Xin hãy nằm yên!” Bác sĩ nói. “Ông đang bị đau tim. Xin hãy nằm yên.”

“Nhưng” Tiến sĩ Duff kêu lên: “Tôi vẫn chưa hoàn thành lời kêu gọi của tôi. Đưa tôi trở lại. Đưa tôi trở lại. Tôi phải hoàn thành lời kêu gọi của tôi.”

“Xin hãy nằm yên!” Bác sĩ nói một lần nữa. “Ông sẽ quay lại đó khi ông qua khỏi cơn nguy hiểm.”

Nhưng, bất chấp sự phản đối của bác sĩ, vị cựu chiến binh này đã cố gắng đứng dậy, và với sự giúp đỡ của một bác sĩ ở bên này và một điều phối viên của hội đồng ở phía bên kia, ông bước đến bục giảng, toàn thể hội thánh đã đứng dậy để bày tỏ sự kính trọng đối với ông. Sau đó, khi họ ngồi xuống, ông tiếp tục lời kêu gọi của mình.

Và đây là những gì ông nói: “Khi Nữ Hoàng Victoria kêu gọi tình nguyện viên cho Ấn Độ, hàng trăm người trẻ hưởng ứng, nhưng khi Vua Giê-xu gọi, thì không một ai đi.”

Một lần nữa, ông nói: “Rất tốt!” Ông tiếp: “Dù tôi đã cao tuổi, tôi vẫn sẽ quay trở lại Ấn Độ. Tôi có thể sẽ nằm xuống trên bờ sông Hằng. Và bằng cách đó, tôi sẽ cho người dân của Ấn Độ biết rằng có một người đàn ông Scotland đã yêu thương họ và hy sinh cuộc đời của mình cho họ.”

Trong giây phút đó, những người trẻ tuổi trong hội thánh đều bật dậy, họ khóc: “Tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi!”

Và sau khi chiến binh tóc trắng trở về nơi yên nghỉ, những người trẻ tuổi, sau khi tốt nghiệp, họ đã tìm ra hướng đi cho mình, đến với vùng đất Ấn Độ chưa được nghe đến Tin Lành, để phục vụ như các vị tiên bối của mình cho Chúa Giê-xu Christ.

## **HÔM NAY ĐỨC CHÚA TRỜI CHỌN BẠN TRỞ THÀNH SỨ GIẢ CỦA NGÀI!**

Bạn của tôi, bạn sẽ đi chứ? Đức Chúa Trời đã nói chuyện với bạn phải không? Bạn có đáp ứng lời kêu gọi của Ngài không? Lẽ nào bạn không trả lời Ngài rằng: “Lạy Chúa, có con đây, hãy sai con đi!” Bạn không có lý do để từ chối. Chúa Giê-xu cần bạn. Mùa gặt của những linh hồn hư mất cần bạn. Đức Chúa Trời không nhìn những lỗi lầm của bạn. Đức Chúa Trời chỉ nhìn vào tấm lòng sẵn sàng của bạn.

Hãy thưa **VÂNG** với Chúa Giê-xu **HÔM NAY!** Hãy thưa vâng với sự kêu gọi của Ngài và hành động ngay hôm nay như một đại sứ của Ngài! Đức Chúa Trời chọn **BẠN** hôm nay, những con người bình thường và yêu mến Chúa Giê-xu. Ngay bây giờ, bất cứ bạn ở đâu, hãy kêu cầu đến danh Giê-xu!

Khao khát của tấm lòng bạn là phải “**RA ĐI,**” để “**PHỤC VỤ**” Ngài và “**RAO GIẢNG**” Phúc Âm của Ngài! Bây giờ là lúc để bắt đầu phục vụ Chúa và tận hiến cuộc đời bạn cho mùa gặt lớn đang cần được thu hoạch. Hãy kêu khóc với Chúa, kêu thấu đến tận trời, kêu lớn tiếng! Để cả thiên đàng biết rằng bạn muốn trở thành sứ giả cho Chúa. Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu của bạn, và Ngài sẽ trả lời!

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để cam kết truyền bá Phúc Âm. **ĐI!** Đừng đợi đến lúc Đức Chúa Trời bảo bạn nơi nào bạn sẽ đi, thành phố nào hay ngôi làng nào; đất nước nào hay thị trấn nào, chỉ cần bạn bắt đầu đi và Chúa sẽ dẫn dắt bạn. Bạn là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Bạn là đại sứ của Đức Chúa Trời.